

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นวิทยากรการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ ๓๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมให้เป็นวิทยากรอภิปราย หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน กับงานศาลยุติธรรม” ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ ๓๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน ๙๔ คน ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

๒. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

๓. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรยายที่คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปบรรยาย “กฎหมายกับการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ ประจำปีภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารนวมินทรราชินี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

๔. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายชาติชาย สุธงษิณ) ขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นายชาติชาย สุธงษิณ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เนื่องจากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแทนตำแหน่งที่ว่าง และคณะกรรมการคัดเลือกจะได้แจ้งรายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป อนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ท. เกิดจากพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑

๕. ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมงานพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าโกศศพ และพระพิธีธรรมสวดอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางฉัตรสุดา จันทร์ดี ยิง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน กสม. เข้าร่วมงานพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าโกศศพ และพระพิธีธรรมสวดอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ และเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวง วางที่หน้าโกศศพ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๖. ขอเสนอรายชื่อเพื่อปรับปรุงแก้ไขของค์ประกอบคณะทำงานด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ด้านสิทธิและความเสมอภาคทางเพศสภาพ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ด้านสิทธิและความเสมอภาคทางเพศสภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบจำนวน ๙ คน โดยมีนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงาน และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗. ร่างคำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ .../๒๕๖๒ กรณีรายงานสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององค์กรฮิวแมนไรตส์วอทช์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างคำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ .../๒๕๖๒ กรณีรายงานสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององค์กรฮิวแมนไรตส์วอทช์ ซึ่งเป็นการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้ากรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๔) ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๔) และมาตรา ๔๔ จำนวน ๙ ประเด็น ดังนี้

๑. กรณีกล่าวอ้างว่ารัฐบาลชะลอการยกเลิกมาตรการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกการสมาคม และการชุมนุมอย่างเข้มงวด แม้จะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และนายกรัฐมนตรียังคงใช้อำนาจอย่างปราศจากการตรวจสอบทั้งจากฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ

๒. กรณีนักเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยจำนวนอย่างน้อย ๑๓๐ คน ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดถูกดำเนินคดีข้อหาชุมนุมอย่างผิดกฎหมาย และบางคนถูกดำเนินคดีข้อหายุยงปลุกปั่น จากการเรียกร้องอย่างสงบให้รัฐบาลทหารจัดการเลือกตั้งโดยไม่ให้มีการชะลอออกไป และให้ยกเลิกมาตรการจำกัดเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยทันที

๓. กรณีกล่าวอ้างว่ารัฐบาลยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้อับอายทุกข์ทรมาน พ.ศ. เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประเทศไทยไม่มีกฎหมายเอาผิดทางอาญาต่อการทรมานตามที่ปรากฏในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ

๔. กรณีกล่าวอ้างว่าการปกปิดข้อมูลของกองทัพและการปฏิบัติงานย่อหย่อนของตำรวจ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินคดีกับทหารซึ่งเป็นผู้ยิงนายชัยภูมิ ป่าแส เสียชีวิต

๕. กรณีกล่าวอ้างว่าการจัดทำมาตรการเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังไม่เป็นผล และกรณีหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนฟ้องหมิ่นประมาททั้งทางแพ่งและอาญาเพื่อตอบโต้บุคคลที่รายงานข้อมูลการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน

๖. กรณีกล่าวอ้างว่ามีกรจับและควบคุมตัวผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยจำนวนกว่า ๒๐๐ คนจากเวียดนาม กัมพูชา และปากีสถาน ในห้องกักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีสภาพเลวร้าย มีการแยกเด็กจำนวนกว่า ๕๐ คน ออกจากพ่อแม่

๗. กรณีกล่าวอ้างว่าแรงงานข้ามชาติจากเมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานได้ทันตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งกำหนดให้ขึ้นทะเบียนภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

๘. กรณีกล่าวอ้างว่าสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (NFAT) ซึ่งมีอิทธิพล ได้รณรงค์ต่อต้านการให้สัตยาบันและการดำเนินงานตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ซึ่งให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอกับคนงานประมงที่เสี่ยงภัย

๙. กรณีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจัดให้ประเทศไทยอยู่ใน Tier ๒ (จากสามอันดับ) ในรายงานประจำปีว่าด้วยการค้ามนุษย์ และคณะมนตรียุโรปได้แสดงข้อกังวลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในเรือประมงไทย โดยได้ให้ใบเหลืองกับประเทศไทย ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจมีการคว่ำบาตรทางการค้าเนื่องจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (IUU fishing)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุม และเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

๘. การเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อแจ้งขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๑ คน ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา ในการนี้ ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามหนังสือดังกล่าว ต่อไป

๙. ขอให้ที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร พิจารณาสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ตามที่นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการลดการเผาและฝุ่น PM ๒.๕ พื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ” จัดโดยเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องทองกวาว โรงแรม Green Nimman CMU Residence เนื่องจากกรณีไฟป่าและฝุ่น PM ๒.๕ ตลอดจนมาตรการจัดการควบคุมปัญหาดังกล่าว เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนในหลายมิติ เช่น มาตรการควบคุมการเผาส่งผลต่อการทำไร่หมุนเวียนและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ และ

ผลกระทบต่อสิทธิในสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. สมควรมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยสถานการณ์ สภาพปัญหาการเผาและฝุ่น PM 2.5 ในมิติสิทธิในสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและมีมติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. สมควรจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเผาและฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนเสนอต่อรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักกฎหมายพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑๐. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและเข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและเข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน เมื่อพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พร้อมด้วยนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยการสัมมนาดังกล่าวได้มีการเสนอทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการนำเสนอผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน